

ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด

ถ้าเราเข้าไปเสียงสูงๆต่ำๆไม่เข้าจังหวัด เสียง
ป็นนั้นก็ไม่ใช่เพราะ ฟังระคายหู แต่ตรงกันข้าม
ถ้าเสียงป็นสูงๆต่ำๆ เข้าจังหวัด ก็จะไม่ฟังเพราะ
จังหวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญ มีสิ่งที่ดีและถูกต้องเกิด
ขึ้นมาแล้วมากมายในอดีต แต่เนื่องจากไม่ได้
จังหวัด สิ่งดังกล่าวถูกมองเป็นผิด และเป็นเครื่อง
ขวางโลก

โคลัมบัส มีความเห็นว่าโลกกลม แต่ในขณะ
นั้นคนกำลังเชื่อว่าโลกแบน เพราะพระเจ้าสอน
เช่นนั้น เขาจึงถูกประณามจากคนทั่วไป ทั้งๆที่
ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะในขณะนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่
เหมาะที่จะเสนอความคิดเช่นนั้น

ชาร์ลส์ดาร์วิน เสนอทฤษฎีว่าคนวิวัฒนาการ
มาจากลิง ทำให้คนทั่วไปโกรธเคืองมาก เพราะ
ขัดกับคำสอนของพระเจ้าที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้าง
มนุษย์ การที่ดาร์วินเสนอความคิดเช่นนั้น ทำให้
เกียรติของคนลดลง เขาถูกคว่ำบาตร ทั้งๆที่
ในตอนหลัง นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานสนับสนุน
ทฤษฎีของเขาหลายอย่าง จนทำให้เกิดหลัก

วิชากว้างขวางออกไป แต่เขาถูกสาปแช่ง เพราะ
เสนอความคิดเร็วเกินไป ไม่เหมาะกับจังหวัด

ทั้งโคลัมบัสและดาร์วิน ต่างก็เอาชีวิตมา
เดิมพันต่อการเสี่ยง เสียงเสนอความคิดในขณะที่
“ไม่เหมาะกับจังหวัด”

ถ้ามีใครถามว่า บุคคลทั้งสองเสี่ยงเพื่ออะไร
คำตอบก็คงจะมีมากมาย เช่น เพราะอยากดัง เพราะ
เชื่อมั่นในความคิด เพราะอยากพิสูจน์ เป็นต้น แต่
คำตอบที่แน่นอนที่สุดก็คือ ถ้าเขา “ไม่กล้าเสี่ยง
ขัดจังหวัด” เขาก็คงจะเข้าไปอีกหลายร้อยปีจึงจะรู้
ว่าโลกกลม และความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ ก็คงจะ
งมขายอยู่อีกนาน

เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งก็จะเห็นว่า บุคคลที่กล้า
คิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง เป็นบุคคลที่มีค่าต่อโลกมาก
เป็นพวกก้าวหน้า เป็นความคิดแบบอนาคต

ความคิดของคนเรา อาจจะแบ่งได้เป็นสาม
พวก คือ ความคิดแบบอดีต ความคิดแบบปัจจุบัน
และความคิดแบบอนาคต

ความคิดแบบอดีตก็ได้แก่ พวกหัวโบราณ

พวกอนุรักษ์นิยม เป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดแบบปัจจุบันและอดีต ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความกลัวกลัวผิด ชอบเดินตามทางเก่า ไม่ยอมเสี่ยง

ความคิดแบบปัจจุบัน ถือว่าเป็นพวกสายกลาง คือไม่ยึดมั่นของโบราณอย่างมงาย แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่กลัวเสี่ยงกับของใหม่ เพราะกลัวแต่ยังดีตรงที่เห็นปรากฏการณ์ปัจจุบัน ก็เข้าใจได้ทันที ถ้าได้ฟังเหตุผลสมเหตุสมผลก็ยอมรับ

ความคิดแบบอนาคต ถือว่าเป็นพวกก้าวหน้า ล้าหน้ากว่ามนุษย์ทั่วไป พวกนี้ทำให้โลกก้าวหน้ามาก โคลัมบัสและคาร์วิน หรือเบนจามินแฟรงคลิน ถือเป็นบุคคลประเภทนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ปัญญาชนของประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ได้คิดปฏิรูปการศึกษาของไทย ปฏิรูประบบการศึกษ จากระบบ "ปิด" (ในปัจจุบัน) ไปเป็นระบบ "เปิด" (ในอนาคต-แต่ยังไม่แน่) การศึกษาระบบเปิดพอจะสรุปได้ดังนี้

1. เด็กจะเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา จนอายุ 15 ปี
2. คนที่จะเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ จะต้องมาจากประถมศึกษา จะมาจากอื่นไม่ได้
3. ระดับอุดมศึกษา เปิดรับเฉพาะผู้ที่จบ ม.ศ. 5 เท่านั้น จาก ป.ศ. สูง ป.ม., อาชีวศึกษา

หรืออื่นๆไม่รับ (ยกเว้นบางแห่ง เช่น รามคำแหง)

4. แบ่งการศึกษาออกเป็นสายสามัญ สายอาชีพ แยกกัน สองสายนี้เรียนรวมกันไม่ได้ แม้สายสามัญเดียวกัน ก็ยังแยกออกเป็นสายศิลปะและสายวิทย์

ผลจากระบบ "ปิด" ดังกล่าวมาก่อนให้เกิดปัญหาการเรียน ก่อนปัญญาชนดังกล่าวจึงได้ "เสี่ยง" ปฏิรูประบบการศึกษา โดยคิดว่า "น่าจะเข้าจังหวะ" ที่จะปฏิรูปได้ โดยปฏิรูปจากระบบปิด ให้เป็น "ระบบเปิด" ซึ่งพอจะสรุปลักษณะได้ดังนี้

1. ระดับประถม กำหนดให้เรียน 15 ปี แต่จะเรียนจนอายุ 16-17 ปีก็ได้

2. ระดับมัธยมศึกษา ได้กำหนดอายุไว้ 12-17 ปี ก็ตาม แต่จะเรียนจนถึงอายุ 20 ปีก็ได้

ทั้งระดับประถมและมัธยม ผู้เรียนอาจจะลาออกกลางคัน เพื่อไปเรียนโรงเรียนอาชีวพิเศษหรือการศึกษาศึกษาพิเศษ หรือเรียนระบบนอกโรงเรียนชั่วคราวหนึ่ง แล้วกลับมาเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไปอีกก็ได้

3. ไม่มี การแบ่งสายสามัญ สายอาชีพ วิทย์ สายศิลปะ อีกต่อไป

ถือว่า "ทุกวิชามีความสำคัญเท่ากันหมด"

(โปรดอ่านต่อหน้า 47)